









MỜI LẠI

Đĩa BÉKA

lài-tu

Vọng cổ nhịp 16

J. Keller, Importation 72 rue Mac-Mahon

Pháp-Quốc Đại-Dược-Phòng 111-113, đường Catinat - Saigon



Nhà thuốc rộng lớn hơn hết và kim thời hơn hết trong cõi Đông Nam...

MANUFACTURE SAIGONNAISE DE CARREAUX & MOSAIQUES Société d'Exploitation des Etablissements

BROSSARD MOPIN

Kế nghiệp

Sáng lập từ năm 1909

63 đường Lacroix Lacouture CHODUI SAIGON

Gạch hồng tốt thương hiệu, nhiều kiểu mới rất xinh đẹp làm hàng Xi-măng đủ thứ màu và các vật dụng đến ở Pháp-Quốc lập

Nin mới qui về đến tằm, kiểu gạch hồng mới bay, đẹp lắm.

Giá bán hạ xuống rất nhiều. Xin viết thư hỏi bán giá mới hẳn hẳn sẽ gởi cho.

VỎ RA THONG THẢ

Hàng ở đường L. Lacouture - Chodui gần trại lính tập Ô ma

Và-hiệp-giả-tinh-từ-thuyết N-139

Song Kiếm Đệ Duyên

HỘI THƯ MƯỜI BẢY... đánh tay đối với Phương-Tôn-có là vợ của Liễu-tinh-quân...

Imp. LỤC-TINH-TÂN-VÂN

ĐẠI-PHÁP CÔNG-NHÂN-NHÀ-QUỐC

ĐÔNG-PHÁP Nam-kỳ Thông-độc

TỈNH LONGXUYEN

YẾT-THỊ. - Đơn xin (thần) mật đầu giả để Nhà-nước.

Table with columns: Tên họ, nghề nghiệp và chỗ ở người xin, Chỗ toạ lạc số đất, Số ruộng (miền) hoặc (sào) màu, Số sào màu, Nợ họ

VIỆC TRANH CÁN VÀ KẪU NAI

Chiếu theo thể-lệ điều 11 và 13 nghị-định ngày 13 Jun 1929, ai có tranh cãi đầu chi thì nội trong kỳ hai tháng kể từ ngày dán yết-thị này, phải làm đơn nộp cho quan-Tham-biện chủ tịch Longxuyen.

A. Longxuyen, le 6 Octobre 1938. P. le Directeur des Bureaux du Gouvernement. Signé: SYLVESTRE.

ĐẠI-PHÁP CÔNG-NHÂN-NHÀ-QUỐC

ĐÔNG-PHÁP Nam-kỳ Thông-độc

TỈNH BARRIA

YẾT-THỊ. - Đơn xin (thần) mật đầu giả để Nhà-nước

Table with columns: Tên họ, nghề nghiệp và chỗ ở người xin, Chỗ toạ lạc số đất, Số ruộng (miền) hoặc (sào) màu, Số sào màu, Nợ họ

VIỆC TRANH CÁN VÀ KẪU NAI

Chiếu theo thể-lệ điều 11 và 13 nghị-định ngày 13 Jun 1929, ai có tranh cãi đầu chi thì nội trong kỳ hai tháng, kể từ ngày dán yết-thị này, thì phải làm đơn nộp P. cho quan-Tham-biện chủ tịch Barria.

A. Barria le 7 Octobre 1938. P. le Directeur des Bureaux du Gouvernement. Signé: ILLISIBLE.

Độc báo mà không đọc tờ Nông-Công-Thương, là người chưa từng đọc báo

NHỊ-THIỆN-ĐƯƠNG Song-liệu Qui-lộc Tư-thận hườn

Thuốc hườn này chủ trị về bệnh đau thập, đau lưng người lớn hay kẻ nhỏ, suy lao hư thập, tay chơn như rôi, cơn mắt lơ mơ, tai nổ lũng bồng; đi-tiểu, mộng tinh, đau lưng mỏi gối, đi đờng bán thần, dương sự bất cứ, ai đau bất tiện. Phải mau uống thuốc hườn này và uống cho thường, thì sẽ được tự âm bổ thập, khoẻ khoắn tinh thần: tiêu trừ bá bệnh. Hay làm! Hay làm!

NHỊ-THIỆN-ĐƯƠNG 47, rue de Canton, 47 CHOLON

N. B. - CHÚ-tôn hay nhớ trong môi thứ thuốc, bất luận là thứ nào đều có gỏi thế một cái tạo, để nói chứng bệnh và chỉ cách dùng rất là rành rẽ.

Dầu Nhị-Thiên-Đương Khấp trong thiên hạ đều dung dầu Nhị-Thiên-Đương. Vì nó tốt, sức thuốc mạnh, có thể cứu người mau lẹ, không có thứ dầu nào sánh kịp, ấy là một thứ dầu chuyên trị bá chứng, công hiệu như thần.

MƯỜN ĐÀN NGUYỄN-VĂN-ĐỘP

Snôi đơn và khản đên

Một số đất tại Cholon đường de Marinis, do được 2.167 thước vuông 3/8... Một số đất tại Saigon đường Mayer 4/5, do được 200 thước vuông... Một số đất tại Tânphước (Chauvin) đường Paul-Blaesky prairie, do được 2250 thước vuông... Một số đất tại Tânphước làng Ninh Thành trên đó có một cái nhà gỗ.

COLLYRE VERT

THUỐC ĐAU MẮT

Thuốc này chuyên trị đau mắt, sưng đỏ, chảy nước mắt, ngứa mắt, đau mắt đỏ, đau mắt xanh, đau mắt vàng, đau mắt trắng, đau mắt đen, đau mắt đỏ, đau mắt xanh, đau mắt vàng, đau mắt trắng, đau mắt đen.

không cho tới danh chủ lại ba cha, hay sao? Phùng khởi nghe nói thất kinh, biết là mình đánh Liễu-tinh-quân không chết, tức thời đứng chơn đứng lại một chỗ, để cho Liễu-tinh-quân đánh lại mình ba cái thứ coi; vì hai dạng đó có lời giao hẹn rồi. Phùng-khởi không thất lời hẹn với Liễu-tinh-quân được; Liễu-tinh-quân thấy Phùng-khởi đứng chơn đứng đó, lại kêu Phùng-khởi mà nói rằng: chủ kia... khoan đã... khoan đã... chủ đánh quờn tôi ba cái trước, chủ đánh chẹn tôi ba cái, nhưng tôi có tư cách cao-thượng hơn chủ, không cần danh chủ lại làm chi, vì tôi và chủ không có sự oán thù trực tiếp với nhau, có sao chủ tôi báo cứu bạn tôi như vậy? Tôi chỉ trông chủ ăn năn sự lỗi lại, đứng thôi đối thủ với bạn tôi mới có gì, đầu chủ có tài giỏi hơn tôi, cũng không làm chi bạn tôi được; Liễu-tinh-quân nói dứt tiếng, Phương-Tôn-có lại hỏi Phùng-khởi một lời rằng: chủ kia... chủ không học tới «Đông-từ-công», làm sao chủ biết bạn tôi có bốn lãnh «Đông-từ-công» vậy? Tôi vẫn biết chủ muốn báo cứu cho không-nham - Hòa-thượng, nên chủ rủ cha em họ Bộc đồng hành với chủ tôi đây, nhưng tôi phạm tội chẳng rằng: đầu chủ và họ Bộc có tài phép đến đâu, cũng không báo cứu cho không-nham - Hòa-thượng được, ai đời chủ đánh bạn tôi mà bạn tôi không cần đánh lại với chủ, chủ xem đó thì biết bốn lãnh bạn tôi thế nào rồi chủ và cha con họ Bộc trở về nhà mau mau, đừng có dây chằm trẻ

thờ giờ mà học, sau đây chủ phải tình-ngộ lại, chớ quên thói tôi làm trò cười & chớ Thước-dụng này. Phùng-khởi nghe Tôn-có mặt sát như vậy, trong lòng hồ-thẹn mười phần, chàng từ biệt sự báo cứu không xong. không biết trả nghĩ phương-kế nào khác nữa; lúc bấy giờ Bộc-sùng-hộ đứng phía sau đó, cúi xấn tay xấn chơn để nhay tới đối thủ với Tôn-có, Phùng-khởi nhay mắt sùng-hộ một cái rồi, sùng-hộ không dám nhay tới đối

Dầu NHỊ-THIỆN-ĐƯƠNG là một thứ thuốc chữa, trị bệnh như thần, chữa là bệnh của meo thì thời hoặc là nhất đũa đơn bạng hoặc xảy lâm mãi mãi; hoặc tức rưng nơi ngực, trong ngực ngời thoa, hết trong chớp mắt

